



**IBPSA-Vietnam**  
International Building Performance Simulation Association

# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

## HỘI THẢO RA MẮT CHÍNH THỨC

HỘI MÔ PHỎNG HIỆU NĂNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

IBPSA-VIETNAM

Đơn vị đồng tổ chức



Đơn vị tài trợ



Đối tác truyền thông





**IBPSA-Vietnam**  
International Building Performance Simulation Association

Kính gửi Anh/Chị:.....

Hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam (IBPSA-Vietnam) phối hợp cùng Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC), Mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam) tổ chức hội thảo ra mắt ngày 20/1/2018, với những hoạt động giới thiệu tổng quan và định hướng chiến lược hoạt động của IBPSA-Vietnam, trao đổi sinh hoạt chuyên môn về tổng quan mô phỏng hiệu năng công trình, vai trò của mô phỏng hiệu năng công trình đối với thiết kế và xây dựng Công trình Xanh, ký kết thỏa thuận thúc đẩy hợp tác giữa IBPSA-Vietnam và các đối tác chiến lược.

IBPSA-VIETNAM, thành viên chính thức của Hiệp hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình xây dựng Quốc tế (International Building Performance Simulation Association - IBPSA), là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên cứu, phát triển, kiến trúc sư, kỹ sư và các chuyên gia về các vấn đề mô phỏng và hiệu năng vận hành của các công trình xây dựng, góp phần thúc đẩy việc thiết kế và xây dựng các công trình xây dựng hiệu năng cao tại Việt Nam.

Tại buổi hội thảo, chúng tôi mang tới những bài phát biểu, thảo luận, giao lưu với các thành viên và các khách mời có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và mô phỏng hiệu năng công trình xây dựng. Đây chính là cơ hội để các kiến trúc sư, kỹ sư và những người hoạt động trong lĩnh vực này hiểu rõ hơn về Hội để có những hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Để đảm bảo thông tin về sự kiện được phổ biến rộng rãi tới cộng đồng làm việc trong lĩnh vực Mô phỏng hiệu năng công trình nói riêng và ngành kiến trúc, xây dựng nói chung, ban tổ chức Hội thảo khởi động *Hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình xây dựng Việt Nam (IBPSA-Vietnam)* rất mong các Anh/Chị Phóng viên Báo chí Truyền thông, các câu lạc bộ, cá nhân và tổ chức quan tâm hỗ trợ đăng tải, chia sẻ thông tin về sự kiện. Với sự hỗ trợ của Anh/Chị, chắc chắn Hội thảo sẽ thu hút được sự quan tâm của các kiến trúc sư, kỹ sư và những người hoạt động trong lĩnh vực Mô phỏng hiệu năng công trình, qua đó nâng cao vai trò của việc Mô phỏng hiệu năng công trình, hướng tới giúp xanh hóa ngành xây dựng nói riêng và giảm thiểu phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu toàn cầu nói chung.

Các Anh/Chị vui lòng tham khảo chi tiết thông tin về chương trình tại file đính kèm thư hoặc liên hệ trực tiếp với Tổng thư ký IBPSA-Vietnam theo thông tin dưới đây. Một lần nữa rất mong nhận được sự hồi đáp và hỗ trợ từ các Anh/Chị.

Trân trọng,

**Tổng thư ký IBPSA-Vietnam**

Bà Trần Thị Thu Phương

Tel: +841222290138

Email: [phuong.tran.vsse@outlook.com](mailto:phuong.tran.vsse@outlook.com)